

**รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
(ด้านการพัฒนาบุคลากร)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	การอบรม – สัมมนา	ชื่อ – สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๑	โครงการอบรมหลักสูตร “ทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าก)”	๑.นางสาวมลิวลัย เบ็ญจวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นายดีลักษณ์ สงแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
๒	การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)	๑. นางสาวอุษณา รุ่งเอนก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โรงแรมไมด้า แกรนด์โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
๓	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับอปท.”	๑.นางสาวนวลวรรณ วัชณุภาพร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓	โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพฯ
๔	โครงการอบรม หลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ( e-LAAS) ที่ดำเนินการปรับปรุงระบบระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อบันทึกรายการบัญชีและดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้ถูกต้อง	๑.นางสาวมลิวลัย เบ็ญจวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นางสาวนันท์นภัส เพ่งผล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

ลำดับ ที่	การอบรม – สัมมนา	ชื่อ – สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
	<p>พร้อมการแก้ไขฐานข้อมูล ทรัพย์สิน การแก้ไขปรับปรุง และ คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓ การจัดทำ ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การปิดงบการเงิน จัดทำ รายงานงบการเงิน ให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐด้วยการ ปฏิบัติจริงพร้อมโน้ตบุ๊ก”</p>			
๕	<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ และแบบรายงานต่าง ๆ (ภ.ด.ส.๔,๑-๒,๗-๘) ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒”</p>	<p>๑.นางสาวภาวิตรี หงษ์ไกร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ ๒.นางสาวญาณิกา บุญเลิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้</p>	<p>๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>โรงแรม ที.เค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ</p>
๖	<p>โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดำเนินการทางละเมิด การตั้งคณะกรรมการสอบ การ สอบข้อเท็จจริง การทำสำนวน การ กำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ การ ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน การใช้มาตรการบังคับทาง ปกครอง และการลงโทษปรับทาง ปกครอง”</p>	<p>๑.พ.จ.อ.อุระชัย จำชาติ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล ๒.นางสาวอุษณา รุ่งอนง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๓.นางสาวจงรักษ์ ภูแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๔.นางสาวภาวิตรี หงษ์ไกร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>โรงแรมเวล จังหวัด นครปฐม</p>